

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2025

Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2025; UBND xã Minh Tâm xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Lao động- Thương binh và Xã hội năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Xác định rõ các chỉ tiêu nội dung và thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các các nhiệm vụ công tác theo chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Minh Tâm khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội-quốc phòng an ninh năm 2025, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, giữa UBND với Ủy ban MTTQ và các hội đoàn thể xã trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu:

Bám sát chức năng nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tính toàn diện, khả thi, thiết thực tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

Bám sát chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, đổi mới cách thức tổ chức triển khai thực hiện công việc; đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy đầy đủ vai trò tham mưu tích cực của bộ phận chuyên môn trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong từng khoảng thời gian nhất định.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác quản lý lao động:

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn xã Minh Tâm năm 2025 (Từ ngày 01/5/2025 đến ngày 30/5/2025); Tổ chức Lễ phát động tuyên truyền tháng hành động theo chỉ đạo; Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, người lao động và doanh nghiệp, nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện; Quản lý và nắm bắt kịp thời tình hình lao động tự

do trên địa bàn xã; tăng cường công tác kiểm tra tình hình hoạt động giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh giới thiệu việc làm được cấp phép...

2. Công tác giải quyết việc làm:

Phối hợp với các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa thông tin về nhu cầu lao động cho người lao động trên địa bàn; Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, công tác định hướng, tư vấn việc làm cho người lao động trên địa bàn được thường xuyên, kịp thời;

3. Công tác đào tạo nghề:

Tập trung tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 70 lao động nghề phi nông nghiệp, chú trọng đào tạo nghề cho lao động vùng DTTS, quân nhân xuất ngũ, thanh niên... gắn với làng nghề và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức rà soát, xác định nhu cầu đào tạo nghề của người lao động theo từng nghề và đánh giá nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp trong và ngoài xã;

Huy động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài xã về tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 70 lao động địa phương gắn với giải quyết việc làm. Đối với nghề nông nghiệp cần tập trung đào tạo các lớp nghề phục vụ cho sản xuất nông nghiệp địa phương gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyên giao khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn; Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chính sách hỗ trợ cho lao động nông thôn khi tham gia học nghề.

4. Công tác thực hiện chính sách người có công:

Tổ chức chi trợ cấp, phụ cấp kịp thời cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/2025); thăm hỏi tặng quà gia đình người có công tiêu biểu nhân dịp các ngày lễ, tết nhằm động viên tinh thần cho gia đình người có công. Quan tâm thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tiếp tục nhận chăm sóc phụng dưỡng gia đình người có công cách mạng; Phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã, Các ban ấp và các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện việc vận động toàn xã hội tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công và thân nhân người có công khó khăn về nhà ở.

5. Công tác BTEXH:

Xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến trợ giúp đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các chính sách an sinh xã hội cho người dân. Huy động nguồn lực xã hội tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thực hiện các chính sách trợ giúp thường xuyên, các chính sách trợ giúp đột xuất (một lần) kịp thời đối với những người, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt gặp khó khăn đột xuất do hậu quả của thiên

tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác; quản lý tốt đối tượng Bảo trợ xã hội. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc thọ mừng thọ nhân dịp tết Nguyên đán, Ngày lễ quốc tế Người Cao tuổi (ngày 01/10/2025), Ngày người khuyết tật Việt Nam (ngày 18/4/2025). Thăm hỏi tặng quà gia đình có đối tượng BTXH tiêu biểu nhân dịp các ngày lễ, tết nhằm động viên tinh thần cho đối tượng yếu thế trong xã hội; các hoạt động trong tháng hành động vì người cao tuổi...

6. Công tác trẻ em

Thực hiện kế hoạch 130/KH-UBND ngày 12/10/2011 của UBND Tỉnh về việc triển khai quy định 71/NĐ- CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; quyết định 267/2011/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em năm 2015 - 2020; chỉ thị 1408/CT - TTg của Thủ tướng tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động nâng cao nhận trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng, của công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển đất nước, thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình nhà trường và xã hội.

Lồng ghép trong các hoạt động nhân dịp “Năm gia đình Việt Nam năm 2025” với phong trào thanh niên tình nguyện và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày gia đình việt nam 28/6... với hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho trẻ em trong tháng hành động vì trẻ em. Tổ chức tuyên truyền vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho quỹ Bảo trợ trẻ em ở xã để xây dựng các công trình phúc lợi giành cho trẻ em, tổ chức tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, triển khai các công trình dành cho trẻ em.

7. Công tác giảm nghèo

Xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025 để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2025 và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2025; phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; làm căn cứ để đánh giá tiêu chí nghèo đa chiều đối với xã về đích nông thôn mới.

- Xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình (viết tắt là hộ có mức sống trung bình) năm 2025 làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội khác.

8. Công tác an sinh xã hội

Nhằm đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội trong toàn dân, việc vận động sự tham gia của xã hội và cộng đồng trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận

động để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

UBND xã phối hợp các nguồn lực vận động các mạnh thường quân để tăng hiệu quả trong công tác an sinh xã hội các chính sách giảm nghèo; các đoàn thể, tổ chức, cộng đồng dân cư quan tâm giúp đỡ cho các hộ nghèo trên địa bàn, phối hợp với các áp hỗ trợ giúp đỡ cho từng hộ gia đình nghèo.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Lao động -Thương binh và Xã hội năm 2025 của UBND xã Minh Tâm.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy - HĐND xã;
- CT, PCT. UBND xã;
- UBMTTQ xã;
- Các ban ngành các đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Trung